
Fundur í stjórn foreldrafélagsins 20. sept. 2012 

 
Mættir voru: 
Erla Rán, Vaka, Sigríður, Berglind, Áshildur og Lilja 
 
Aðalfundur:  
Aðalfundur foreldrafélagsins verður 25. september. Fundurinn var skipulagður og sett upp 
dagskrá. Hugmynd um að fá Ágúst skólastjóra til að bjóða upp á skoðunarferð um skólann 
fyrir fund.  
 
Peningamál: 
Áshildur hefur tekið við gjaldkera stöðunni og fór yfir stöðu reikninga. Foreldrafélagið á 
236þkr. Umræða um hvað skuli gert við peningana sem foreldrafélagið á. Hugmynd um að 
kaupa herynartól og borðtennisspaða sem og fleiri fyrirlestra og leiksýningar í vetur.  
 
 
Samtaka: 
Sigríður sagði okkur frá stöðu SAMTAKA og minnti á að við þurfum að kynna SAMTAKA og 
hlutverk þess á aðalfundinum.  
 
 
Bekkjarkvöld: 
Skiptum öllum árgöngum í þrennt og völdum af handahófi foreldra til að vera fyrir hverjum 
hópi. Skiptingin kemur á heimasíðu skólans.  
 
Önnur mál:  

• Þegar nemendur fara á milli námshópa eða nýjir kennarar bætast í hópinn þarf að vera 
mjög skýrt til hvers er ætlast af þeim. Foreldrar hafa lent í því að kennarar séu alls ekki 
inn í málum barna þeirra.  

• Nokkuð hefur verið um kvartanir um mötuneytið en líka ánægja.  
 


